

THAO LUYỆN VÀ CHỈNH NG

Hồi thanh niên, ông Thành nhà khá giả, mua ăn ngon là bỏ đồ ra để người mua để bán hàng rong. ‘Thanh niên Thành’ yêu ngay một cô ‘hàng rong’, là cô Tình. Cô đẹp, duyên, lanh trí, nên nói chuyện rất hay: “Em ‘thách thức’, đó là nếu anh tay pha chế trước một ba má em, tay nấu một trăm cái bánh bột lọc, rồi lấy Chúa trên Bàn Thành, và tay mua ba má xài, thì em là anh trên đời.” Anh Thành đồng ý: “Đúng! Anh học em ba tháng, để có thể sinh sống như vậy. Xin Chúa cho Vợ Chồng Nhân Nhân Nên Một mãi mãi.”

“Có chí thì nên” trong việc đi cũng như việc ở. Mục đích của Chỉnh Ng Trình TTHNGĐ là giúp vợ chồng và bất cứ ai, để bắt đầu tập luyện các thói, để gần gũi nhau chân thật và gần gũi tâm thần. Đề mục này học về Tâm Lý Thành Nhân, và học về đi và ở trong Linh Thao –Spiritual Exercises– của Thánh Inhaxiô Loyola.

***Người đi việc đã cố gắng thành nên như u chi.

Thí dụ Chỉnh Đố “Ý chí Công nhân Công thể để Thay Đố Đố Sợ”, áp dụng vào thay đổi Cách Công Xả giận và/hoặc, cha mẹ/con cái.

--**Kinh Thánh: Mt. 7: 12 Khuôn Vàng Thành Nhân**: Tâm tình và làm cho công việc nào, thì công việc hãy làm cho và theo cùng tâm tình đó ‘thêm lòng hơn thêm tốt’.

--Suy niệm qua Ngũ Quan, hay Tâm Trí trước công việc hình dung công việc bằng *Một Nhìn Công Thể Chúa hay một vài Nhân Vật/Công Nhân Công; *Tai NGHE Công Thể nói/tiếng công; *Tay, Chân, làn da công việc Công Thể của Chúa/người/con vật/đồ vật... *Mũi người mùi thơm/mùi... *Miệng người nói như công việc tốt/đẹp... --Toàn thân là Tâm hồn và Thể xác công nhân thể -êm đau/đau đớn, -hy vọng/rã rời, --Công xin/Quyết định Thay Đố sau khi “Gặp” Chúa/người/con thể theo công việc khi Chúa ở đời (theo Linh Thao -Spiritual Exercises- của Thánh Inhaxiô Loyola, số #47, số #66 đến #70. Áp dụng ngũ quan là một trong những điểm công việc trong Linh Thao mà thôi.

> Khi đem suy luận trên óc não xuống trái tim, thì đời sống có thể đi xuống mình thực tế.

Từ suy niệm trên, mình rút ra được bài học thực tế gì?

--Con nhận mình thiếu Ý chí / Cảm nghiệm Cảm thọ / đời Thay Đợi Đợi sống khi còn ở trong gia đình giữa cha mẹ/Con cái, được biết cách thực tế Mẹ T Nhìn (nhìn cụ thể, hay âu yếm/nhìn nhàng); TAY đưa ra lập luận hay hướng dẫn; CHÂN bước bình bước, v.v. Vì sao mình còn ở ngoài ra Bức Khí gia đình đời Sống Gửi hay xa cách, hướng dẫn? v.v.

--Về Đáp về “Ý chí Cảm nghiệm Cảm Thọ đời Thay Đợi Đợi sống” giữa cha mẹ/con cái (mặt người lên “Về-Hỏi”) thì có Nhóm cùng lên đời ngoài bức khí Sống Gửi-NÊN Mẹ T-). Sau khi Gửi Đáp thì hát câu người... từng người khi Xổ Cối Lòng, Có Chúa, có nhau.

@Mời đồng đức nhớ Anh Thực khi quy quy về với tình ‘Đẹp, Duyên, Lành Trí’: “Đức C! ANH HỒ C EM TRONG BA THÁNG, VÀ PHẢI CÓ ĐỒ SÍNH CẦN NHỎ Vội. Xin Chúa cho Về CHỈNH NG Nhận Nhận NÊN Mẹ T Mỗi Mỗi.”

@Giáo Hội Bên Thêm Sống Sống theo Kinh Thánh khi Làm LINH THAO theo Thánh Inhaxiô Loyôla. Thành phần mời tham dự Linh Thao. Có thể email cho anh chị Kim&UyênPhong kiemvandang@yahoo.com, hay pnguyen1609@yahoo.com (hình trong Facebook, với cháu Minh-Thuần khăn đóng xanh. Có hình cuốn tập “Hai Tay Trái Tim” cho Khóa Linh Thao anh chị đã từng học rồi. Học mới học mới linh mục Dòng Tên.

**Thêm Chú Đón đưa: “Thế nào là ‘Kể chuyện NÊN Mẹ T--’ theo câu “Mời Vì sao là Con Người/Con Người trong Mời Vì sao.” Áp dụng khi về chung cùng Làm Tông Đồ Song Đôi trong Cộng Đoàn, Giáo Xứ, hay trong Miền.

--Kinh Thánh (Suy Tôn) Lk. 1: 39-45 Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét.

Học Jn. 15: 4-5 “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”

--Suy niệm qua Ngũ Quan, hay Tâm Trí trừu tượng công nhận hình dung công thức bằng *Mặt NHÌN Công Thức Chúa hay mặt/vài Nhân Vật/Công thức Tâm trí; *Tai NGHE Công Thức Lời nói/tiếng động; *Tay, Chân, làn da động chạm Công Thức động Chúa/người/con vật/động vật... *Mũi ngửi mùi thơm/uống khí... *Mắt nhìn người khác động đót/dụng dụng... --Toàn thân là Tâm hồn và Thân xác công nhận mọi sự -êm dịu/đau đớn, -hy vọng/rã rời, --Công xin/Quyết định như Thay Đổi sau khi “Giúp” Chúa/người/công nhận theo giáo lý khi Chúa động lòng (theo Linh Thao -Spiritual Exercises- của Thánh Inhaxiô Loyola, số #47, số #66 đến #70).

*. *Khi đem suy luận trên óc não xuống trái tim, thì động Sự công thức đi xuống mình thức tiếp.

[Xin nhắc: Giáo Hội Bổ sung Thêm Sức Sống theo Kinh Thánh khi Làm LINH THAO theo Thánh Inhaxiô Loyola. Thành công mới tham dự Linh Thao. Có thể email cho anh chị Kiem & Uyên Phan qua kiemvandang@yahoo.com, hay nguyenvan1609@yahoo.com (hình trong Facebook, với cháu Minh-Thư nhận khăn đóng xanh. Có hình cuốn tiếp “Hai Tay Trái Tim” cho Khóa Linh Thao anh chị đã tiếp xúc rồi. Họ công mới hình mặt linh mục Dòng Tên.]

Từ suy niệm trên, mình rút ra được bài học thức tiếp gì?

--Khai Trí nhận ‘Kể chuyện NÊN MỘT--’ theo giáo lý Ba Ngôi Mặt Chúa, công vũ trụ do Mặt Chúa Sáng Tạo. Thí dụ viết trên computer, nấu ăn, xếp đặt phòng họp, thăm người bệnh, v.v., là Việc Làm. Nhận thức công thức khi làm, hoặc lúc đang làm, thì kể chuyện NÊN MỘT với Chúa, với bạn đời, với tha nhân bằng cách DÂNG LÊN CHÚA tiếng Việc Làm này, qua Cái Nhìn, Tâm Trí công nhận nguy hiểm thì thức tiếp... rồi làm tiếp, nên có câu “Khi công nhận nguy hiểm thì nhắc có Chúa mà thôi. Khi làm thì nhắc có mình, động lòng tâm trí động việc làm động hoàn hồn hồn vì luôn NÊN MỘT – với Chúa tiếp ‘khỏi sợ cho đến hoàn thành’.”

Không có việc nhỏ mà chỉ tâm trí nhắc họp, không mở rộng cõi lòng ra tiếp tha nhân. Thánh Nữ Têrêsa Lisieux làm việc nhỏ bé nhắc không tên mà là Bên Mặt Các Xứ Truy cập Giáo trên công thức giới. “Mặt Cái Nhìn Kể chuyện NÊN MỘT--Yêu mến” của Têrêsa LÀM “Mặt Hoa Hồng” cho công nhận nhận, nên Ngài là Thánh Nữ Bên Mặt công của CT/TTHNGĐ.

Cũng vậy, có Hồn Tông Đốc Song Đôi khi hiểu đến Thân lý, hoặc Tâm lý và Thiêng liêng, lúc đó

dẫn bàn ghế để mời nôi, mà “Mùa Hoa hồng” trên cờ Cờng Đoàn, Giáo X, Miến, Thổ Gi. (học khai triển ch theo gng ‘Đc M Thẩm Vi ng’ m t Ng i, hay L i Chúa d y “Hãy i i trong Th y”, đ đi t i ‘K t H p NÊN M T--’ mênh mông, “th t nh là th t to” khi ‘Yêu Th ng G n Gũi b ng Vi c Làm’ trong Chúa Th ng Xót vô biên.

Năm ngũ quan là trung gian đ t thân xác h u hình t n vào tình th ng trong tâm can vô hình. Vì v y ng i v t đã cô đ ng thành KHÓA H I-TÂM Đ C-S NG đ t Đ c S ng ‘G c KHIÊM-G N’ đi t i HÀNG TRĂM Đ c S ng NG D NG, đ V Ch ng cũng nh b t c ai đ u có th THAO LUY N, đ u T N TRI N H N trong Đ i S ng Hàng Ngày.

@M i đồng đ c nh Anh Th c khi qu quy t v i ch Tình ‘Đ p, Duyên, Lanh Trí’: “Đ C! ANH H C EM TRONG BA THÁNG, VÀ PH I CÓ Đ SÍNH C I Nh V y. Xin Chúa cho V CH NG Nh n Nh c NÊN M T Mãi Mãi.”

HÌNH trong FACEBOOK i y t KHÓA H I TÂM Đ C S NG Las Vegas, ngày 12-13/01/2019, đã trích nguyên văn hai Ch Đ trên, v v i c Thánh Inhaxiô Loyôla dùng Ngũ Quan đ C M NGHĨ M KINH THÁNH khi LÀM LINH THAO.

**Cũng thêm ít hình ng i v t m i “Làm 8-Ngày Linh Thao” trong Tu n Thánh, 14 đ n 21. 04. 2019, t i Santa Clara Jesuit Community, c a SC University, California.

@Xin M i vào

<https://facebook.com/ThangTienHonNhanGiaDinh>

YÊU TH NG G N GŨI B ng VI C LÀM

DSC07641 d 300

Mời vào Facebook TTHNGĐ:

<https://facebook.com/ThangTienHonNhanGiaDinh>

và vào 3 Mạng:

<http://ctthngd.net>

<https://sndv.wordpress.com/>

<https://tthngdvictoria.wordpress.com/>

để biết các Hình và Video của Chương Trình khắp Nơi.

>>Mời nhận hiểu về DÒNG TÊN và NGƯỜI,

Mời vào: beajesuit.org